



ข่าวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

LopBuri Provincial Livestock Office

เลขที่ 7 ซอยเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร./โทรสาร 036-423970 E-mail : pvlo_lbr@dld.go.th

ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตั้งเป้าหมาย ปี 2562 หยุดโรคพิษสุนัขบ้า

นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ตามที่นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยปีงบประมาณ 2562 กรมปศุสัตว์ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเชิงคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ บูรณาการกับทางท้องถิ่นและสาธารณสุขพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่สำคัญในการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการเกิดภูมิคุ้มกันในตัวสัตว์ โดยอาสาสมัครเหล่านี้ จะต้องผ่านการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ จะต้องได้รับใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม และที่สำคัญจะต้องได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 อาสาสมัครทั้งหมดนี้จะทำหน้าที่ฉีดวัคซีนในช่วงรณรงค์ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมปศุสัตว์กำหนดให้เดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งมหามงคล จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจะเน้นกิจกรรมฉีดวัคซีน ฆ่าตัดทำหมัน รักษาพยาบาลสัตว์ โดยไม่คิดมูลค่า และให้ความรู้แก่ประชาชนตลอดทั้งเดือน

นอกจากนี้ กิจกรรมที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ประกอบด้วย การเร่งรัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาส เพื่อหยุดเพิ่มจำนวนซึ่งจะช่วยหยุดเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้งการเร่งรัดประชาสัมพันธ์สร้างตระหนักรู้ ขจัดความไม่รู้ความเข้าใจผิดของประชาชน และปลูกจิตสำนึก “เลี้ยงต้องรับผิดชอบ” ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีได้สั่งการเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดไปแล้ว

อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ให้เฝ้าระวัง หากพบสุนัข แมว ตายหรือมีอาการสงสัยป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หรือแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-423970 หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทันท่วงที รวมทั้งเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

โทรศัพท์ : 036-423970

วันที่ : 29/10/61

ผู้อนุมัติข่าว : นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา

ภาพ/ข่าวโดย : นางสาวบุษบา ถานอาดนา